

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

ประเด็นความเสี่ยงที่ 6 การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง การละเมิดจริยธรรมทางสังคม และ/หรือการทุจริตในหน้าที่

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป็นหน่วยงานที่มุ่งมั่นดำเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม โดยให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจและรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ตามหลักจรรยาบรรณทางวิชาชีพ หลักจริยธรรมและคุณธรรมที่ดี หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ของทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงการปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรยึดมั่นในจรรยาบรรณ จริยธรรม และคุณธรรมในการให้บริการ

กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม	สถานะการ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
1. การประเมินความเสี่ยง การทุจริต และการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561	ตรวจไม่พบการปฏิบัติตามกฎระเบียบจาก สตง. อยู่ในระดับสูงมาก	คู่มือ	1 ฉบับ	- การจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ประเด็นความเสี่ยงด้านการทุจริต	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รองคณบดีฝ่ายบริหาร และนวัตกรรมองค์กร / หน่วยนโยบายและแผน / หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
2. พัฒนาระบบรับเรื่องการร้องเรียนการทุจริต	ตรวจไม่พบการรับสินบนหรือการทุจริต หรือการร้องเรียนด้านการทุจริต	ครั้ง / ปี	1 ครั้ง	- การจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดความเสี่ยงเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตภายใน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - มีระบบติดตามกระแสความเคลื่อนไหวบนโลก Social ที่กล่าวถึง ICDI 3 มีการสื่อสารเพื่อแจ้งประเด็นความเสี่ยงต่างๆ ให้พนักงานรับทราบ - มีการกำกับ และตรวจสอบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ - มีระบบติดตาม รายงานสถานะความเสี่ยง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รองคณบดีฝ่ายบริหาร และนวัตกรรมองค์กร / ประกันคุณภาพการศึกษา

กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม	สถานะการ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
3. สร้างจิตสำนึกที่ดี โดยการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรให้มีพฤติกรรมยึดมั่นในจรรยาบรรณ จริยธรรม และคุณธรรมในการให้บริการ	โครงการ/กิจกรรม	ครั้ง / ปี	2 ครั้ง	- สื่อสารเพื่อสร้างความตระหนักให้กับพนักงานในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ มาตรการควบคุมภายใน สอดส่องดูแล - การศึกษา อบรม ทำความเข้าใจกฎระเบียบ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	รองคณบดีฝ่ายบริหาร และนวัตกรรมองค์กร / หน่วยบริหารงานบุคคล / หน่วยประกันคุณภาพ การศึกษา